

Số: 151/BC-TTHĐND

Sơn La, ngày 05 tháng 12 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Tổng hợp kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Kế hoạch số 49/KH-TTHĐND ngày 23/10/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá XV; 12/12 Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức 15 cuộc tiếp xúc cử tri, với gần 1.300 cử tri tham dự, ghi nhận 20 kiến nghị của cử tri; không tổng hợp 01 kiến nghị (*Tổ đại biểu HĐND các huyện: Bắc Yên, Sông Mã, Sốp Cộp, Vân Hồ, Yên Châu không có kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh*). Qua rà soát, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp 19 kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh khoá XV đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết, cụ thể:

#### **I. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VỚI UBND TỈNH**

##### **1. Các kiến nghị đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, trả lời cử tri**

###### **1.1. Lĩnh vực đầu tư - xây dựng**

Trong thời gian qua, các tiểu khu trên địa bàn thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn đã tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện xã hội hóa xây dựng đường điện ở các ngõ xóm và được Điện lực Mai Sơn hợp đồng cấp điện theo quy định. Hầu hết các tiểu khu đều được hỗ trợ tiền điện thấp sáng theo Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 01/11/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ chi trả tiền điện chiếu sáng tại các đường ngõ, xóm thuộc các tổ, bản, tiểu khu thuộc đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2025. Tuy nhiên, tại Hướng dẫn số 105/HD-SXD ngày 20/9/2023 của Sở Xây dựng về thực hiện một số nội dung Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 01/11/2021 của HĐND tỉnh, thì tiểu khu 12 và tiểu khu 18, thị trấn Hát Lót không được hỗ trợ theo Nghị quyết (*Lý do: Nằm ngoài địa giới hành chính thị trấn Hát Lót (mốc 364) và không nằm trong phạm vi, ranh giới theo Đồ án quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Hát Lót, tỉnh Sơn La đến năm 2035*).

Cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh các văn bản quy định, hướng dẫn về tiểu khu 12, tiểu khu 18 thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn được hỗ trợ tiền điện thấp sáng ngõ, xóm như các tiểu khu khác trên địa bàn thị trấn. Lý do: <sup>(1)</sup> Thị trấn Hát Lót được công nhận đô thị loại 4 bao gồm cả tiểu khu 12, tiểu khu 18, thị trấn Hát Lót; <sup>(2)</sup> Mọi chế độ chính sách đối với tiểu khu



12, tiểu khu 18 đều thực hiện theo chế độ đô thị (ví dụ như xét hộ nghèo theo tiêu chí đô thị chứ không theo tiêu chí nông thôn; việc đóng các khoản học phí cho con, em đi học theo mức khu vực đô thị; thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh...) (Kiến nghị của cử tri tiểu khu 12, tiểu khu 18, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn).

### **1.2. Lĩnh vực giao thông - vận tải**

(1) Hiện nay đường tỉnh lộ 110, tuyến đường Hát Lót - Tà Hộc, huyện Mai Sơn (qua khu vực tiểu khu 7, 8, xã Nà Bó) có nhiều đoạn xuống cấp hư hỏng nặng, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Đề nghị chỉ đạo đơn vị quản lý kiểm tra, có phương án nâng cấp, sửa chữa (Kiến nghị của cử tri tiểu khu 7, tiểu khu 8, xã Nà Bó và cử tri xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn).

(2) Đề nghị quan tâm đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 107 đoạn từ Mường Giôn đến xã Chiềng Khay, đặc biệt là đoạn từ ngã ba quốc lộ 279 đến Trường THPT Mường Giôn, do đường hẹp số lượng học sinh giờ tan học đi ngược chiều và các phương tiện khác rất đông nguy cơ tai nạn rất cao (Kiến nghị của cử tri xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai).

(3) Bệnh viện đa khoa 550 giường tỉnh Sơn La được đầu tư và đi vào hoạt động từ ngày 01/12/2020, khi đi vào hoạt động đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc trên địa tỉnh Sơn La và các tỉnh lân cận cũng như nước bạn Lào, xứng tầm với vị trí trung tâm của khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tuyến xe buýt Thuận Châu - Sơn La điểm cuối tuyến chưa đến khu vực Bệnh viện Đa khoa 550 giường gây khó khăn cho Nhân dân đi khám, chữa bệnh vì vậy cử tri Thuận Châu đề nghị Sở Giao thông vận tải kéo dài tuyến xe buýt đến hết đường đôi của thành phố Sơn La (Kiến nghị của cử tri huyện Thuận Châu).

**1.3. Đề nghị Công ty cổ phần cao su Sơn La:** Giải quyết tình trạng xe chở mủ cao su không có thiết bị chuyên dùng che chắn, mủ cao su rơi vãi trên đường vận chuyển gây ô nhiễm, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và người tham gia giao thông (nội dung này đã được cử tri kiến nghị tại các kỳ tiếp xúc cử tri trước, Công ty cao su đã chuyển sang phương án vận chuyển đi đường Bó Mười, huyện Thuận Châu thay vì đi đường Quốc lộ 279D như trước nhưng xe chở mủ cao su vẫn không có thiết bị chuyên dùng che đậy gây ô nhiễm môi trường) (Kiến nghị của cử tri xã Mường Bú, huyện Mường La).

**1.4. Đề nghị Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh** đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Mường La - Bắc Yên đoạn qua bản Tả, bản Áng Nghịu, bản Hin Phá, bản Mường Pia, bản Chông, xã Chiềng Hoa, huyện Mường La - Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 27/05/2021 của UBND tỉnh: Cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 huyện Bắc Yên và Quốc lộ 179D huyện Mường La, tỉnh Sơn La (Kiến nghị của cử tri xã Chiềng Hoa, huyện Mường La).

**2. Các kiến nghị đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, giải quyết trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện**



## 2.1. Lĩnh vực đầu tư - xây dựng

(1) Đề nghị sớm cho chủ trương đầu tư và kinh phí thực hiện dự án 02 dự án: Khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Quỳnh Nhai (*tổng mức đầu tư: 14.652 triệu đồng*); hệ thống xử lý nước thải khu trung tâm huyện Quỳnh Nhai (*tổng mức đầu tư dự kiến 14.801 triệu đồng*). Ngày 02/8/2023, UBND huyện Quỳnh Nhai đã có Tờ trình số 314/TTr-UBND gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 02 dự án nêu trên (*Kiến nghị của cử tri huyện Quỳnh Nhai*).

(2) Đề nghị sớm bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung hạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025 của huyện Quỳnh Nhai: Tổng số dự án đề nghị bổ sung: 33 dự án; Tổng mức đầu tư dự kiến: 119.721,000 triệu đồng. Ngày 18/8/2023, UBND huyện Quỳnh Nhai đã có Tờ trình số 341/TTr-UBND gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung hạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025 (*Kiến nghị của cử tri huyện Quỳnh Nhai*).

(3) Chỉ đạo các sở ngành đẩy nhanh tiến độ đầu tư tuyến đường liên xã Chiềng Khừa - Lóng Sập, huyện Mộc Châu (*đi qua bản Suối Đon*) - dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông liên xã Bản Khừa - Suối Đon, xã Chiềng Khừa đến bản Pha Đón, A Má xã Lóng Sập. Đến thời điểm hiện tại mới tổ chức xin ý kiến, thống nhất về tác động môi trường (*Kiến nghị của cử tri xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu*).

## 2.2. Lĩnh vực nội chính

(1) Đề nghị tỉnh xem xét ban hành chính sách hỗ trợ về nhà ở (*nhà công vụ, thuê nhà...*) và hỗ trợ một phần phí sinh hoạt đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là các đối tượng theo Quy định số 784-QĐ/TU ngày 02/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý cán bộ tham gia Đề án số 03-ĐA/TU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*Xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030*” khi thực hiện luân chuyển, điều động, biệt phái (*từ cấp tỉnh xuống huyện, từ cấp huyện xuống cấp xã giữa các chức danh lãnh đạo, quản lý để rèn luyện, thử thách qua thực tiễn công tác tại cơ sở hoặc đưa cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp xã lên cấp huyện, từ cấp huyện lên cấp tỉnh để mở rộng tư duy, tầm nhìn, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, quản lý hoặc giữa các địa phương, đơn vị cùng cấp trong hệ thống chính trị để rèn luyện, thử thách cán bộ ở các môi trường công tác khác nhau*). Vì thực tế hiện nay, với đặc thù tình miền núi, khoảng cách di chuyển giữa các vùng, các địa phương xa, không thể đi đến cơ quan và trở về nhà trong ngày; mặt khác, đa số cán bộ, công chức trẻ có thu nhập thấp, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Đề



ngộ tình quan tâm, hỗ trợ để giúp cán bộ, công chức khắc phục khó khăn, yên tâm công tác (*Kiến nghị của cử tri huyện Mai Sơn*).

(2) Đề nghị sớm triển khai dự án đo đạc địa chính trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai (*Kiến nghị của cử tri huyện Quỳnh Nhai*).

**2.3. Lĩnh vực kinh tế - ngân sách:** Huyện Quỳnh Nhai là địa phương bị ảnh hưởng lớn bởi dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La, nhưng không có nhiều nhà máy thủy điện có công suất dưới 100MW. Do vậy, không có nguồn thu từ thuế tài nguyên nước và thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng từ hoạt động của các nhà máy thủy điện có công suất dưới 100MW. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh có cơ chế ưu tiên cân đối bố trí kinh phí từ nguồn thu thuế tài nguyên nước Thủy điện Sơn La, bổ sung thêm định mức dự toán chi thường xuyên hàng năm cho huyện Quỳnh Nhai để đảm bảo 3 nguồn lực cho địa phương đầu tư sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, giải quyết các vướng mắc trong công tác tái định cư trên địa bàn huyện (*Kiến nghị của cử tri huyện Quỳnh Nhai*).

**2.4. Lĩnh vực văn hoá - xã hội:** Đề nghị sớm triển khai đài truyền thanh không dây ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông theo Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh Sơn La (*Kiến nghị của cử tri huyện Quỳnh Nhai*).

### 2.5. Lĩnh vực nông nghiệp

(1) Đề nghị tỉnh sớm phân bổ kinh phí để triển khai Đề án hỗ trợ phát triển đại gia súc các bản đặc biệt khó khăn xã khu vực III theo Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh (*Kiến nghị của cử tri xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai*).

(2) Cử tri các xã có diện tích trồng cây cao su đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình góp đất trồng cây cao su để ổn định đời sống (*Kiến nghị của cử tri huyện Thuận Châu*).

## II. Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH KIẾN NGHỊ VỚI CHÍNH PHỦ VÀ CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

**1. Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam:** Hiện nay, mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ gia đình quy định cao so với thu nhập thực tế của hội viên Hội cựu chiến binh. Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế đối với các đồng chí là hội viên Hội Cựu chiến binh tham gia bảo vệ Tổ quốc sau 1975 - 1986 (*những trường hợp nhập ngũ và làm nhiệm vụ ở trong tỉnh, không tham gia chiến đấu ở biên giới phía Bắc và không thuộc đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Chính phủ*) (*Kiến nghị của cử tri xã Tân Lang, huyện Phù Yên*).

**2. Đề nghị Bộ Nội vụ:** Trước đây, theo quy định của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, quy định việc thành lập thôn mới có quy mô từ 100 hộ trở lên. Theo Thông tư số 14/2018/TT-



BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã nâng quy mô là từ 150 hộ trở lên, việc quy định như vậy là chưa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương miền núi như tỉnh Sơn La, các bản không đủ quy mô thuộc diện phải sáp nhập sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư mới hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Cử tri đề nghị HĐND tỉnh kiến nghị với Bộ Nội vụ xem xét, sửa đổi quy định về quy mô hộ gia đình ở các thôn, bản miền núi phía bắc là từ 100 hộ trở lên (*như quy định của Thông tư số 04/2012/TT-BNV trước đây*) (*Kiến nghị của cử tri bản Hóm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La*).

**3. Đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải:** Chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ I nghiên cứu đặt gờ giảm tốc trên Quốc lộ 6 đoạn ngã ba khu vực công UBND xã Cò Nòi và ngã tư tại điểm Phòng giao dịch Cò Nòi của Agribank Mai Sơn - công trường THCS 19/5, Km264 - Km265 hướng Hà Nội - Sơn La (*vì tại 02 điểm này đoạn thường thẳng, học sinh và người dân qua lại nhiều, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông hay chủ quan, đi nhanh nên đã xảy ra một số vụ tai nạn thương tâm*) (*Kiến nghị của cử tri xã Cò Nòi, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn*).

**4. Đề nghị Bộ Quốc phòng** đầu tư xây dựng đường vành đai biên giới tại các xã: Chiềng Khừa, Chiềng Sơn và xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu để thuận lợi cho công tác tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới trên địa bàn huyện quản lý (*Kiến cử tri xã Chiềng Khừa, Chiềng Sơn, Lóng Sập, huyện Mộc Châu*).

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết và trả lời cử tri; báo cáo kết quả với Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh **trước ngày 30/3/2024** (*gửi file mềm theo địa chỉ thư: [hinhht.hdnd@sonla.gov.vn](mailto:hinhht.hdnd@sonla.gov.vn)*); trong đó phân loại kết quả giải quyết kiến nghị cử tri theo 03 mục: <sup>(1)</sup> Kiến nghị đã được giải quyết xong; <sup>(2)</sup> Kiến nghị giải trình, thông tin lại với cử tri; <sup>(3)</sup> Kiến nghị đang và sẽ giải quyết (*nêu rõ giải pháp và thời gian thực hiện, báo cáo kết quả với cử tri*).

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng TTDN, Hình. *A*

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Chá A Cúa**

**Phụ lục kiến nghị không tổng hợp**  
(Kèm theo Báo cáo số 151/BC-TTHĐND ngày 05/12/2023  
của Thường trực HĐND tỉnh)

Chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải khảo sát, xây dựng, mở rộng cống thoát nước trên quốc lộ 279D đoạn qua khu vực tiểu khu 2, xã Mường Bú, huyện Mường La nhiều năm nay khi mưa lũ về gây tắc cống, ngập úng lên nhà dân cuốn trôi hoa màu, tài sản khác của Nhân dân gây bức xúc kéo dài (*Kiến nghị của cử tri xã Mường Bú, huyện Mường La*).

→ Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết tại Báo cáo số 134/BC-TTHĐND ngày 30/9/2023 của Thường trực HĐND tỉnh; Ngày 30/10/2023, UBND tỉnh đã trả lời nội dung kiến nghị cử tri nêu tại Báo cáo số 502/BC-UBND./.

